

Số: 95/BC-NN

Mỹ Tú, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Giải trình kiến nghị của cử chi tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII

1. Cử tri xã Phú Mỹ, thị trấn kiến nghị: Giá phân bón, thức ăn gia súc... hiện nay rất cao, chi phí sản xuất tăng cao, nguy cơ bị thua lỗ nếu tới đây giá cả đầu ra thấp. Kiến nghị huyện quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhất là bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra cho sản phẩm. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Nguyên nhân khiến giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp nhảy vọt được lý giải là do nhiều loại nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, nguyên liệu nhập khẩu... đều tăng. Ngoài ra, dịch Covid-19 đã làm cho việc nhập khẩu một số loại phân bón gặp khó khăn, từ đó đẩy giá nhích lên.

Sản xuất nông nghiệp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, dịch bệnh, thị trường, chi phí đầu vào tăng. Chính quyền địa phương nên tăng cường hỗ trợ nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và mô hình cánh đồng lớn, để kết nối với doanh nghiệp sản xuất phân bón, các nhà cung cấp vật tư có uy tín; chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại... nhằm mua phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y với giá gốc, tránh các chi phí trung gian, từ đó mới giảm giá thành góp phần tăng lợi nhuận cũng như đảm bảo đầu ra khi có khó khăn, đây là cùng nhau chia sẻ lợi nhuận và rủi ro khi thị trường có biến động.

Đề ứng phó với tình hình, bà con nông dân cần bón phân cân đối giữa đạm, kali và lân; chú ý điều chỉnh giảm lượng phân đạm phù hợp từng khu vực đất, tránh để cây trồng quá tốt, quá xanh, sẽ dễ phát sinh sâu bệnh, vừa tốn nhiều tiền phân bón, vừa tốn thêm tiền mua thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt là cần đẩy mạnh quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đây là vấn đề quan trọng trong điều kiện vật tư tăng. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tìm kiếm các công ty doanh nghiệp hỗ trợ nông dân thực hiện ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Riêng trong lĩnh vực chăn nuôi, các chuyên gia chăn nuôi thú y cho rằng, khoảng 1 năm nay giá sản phẩm chăn nuôi có chiều hướng giảm xuống và nay thức ăn tăng sẽ tạo thêm gánh nặng. Với tình hình bất lợi hiện nay, người chăn nuôi tập trung chăn nuôi theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch để cung ứng cho các thị trường. Đồng thời, các trang trại chăn nuôi theo hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, nhà máy chế biến thức ăn ổn định đầu ra, hạn chế chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ dễ gặp rủi ro. Mặt khác,

trong giai đoạn giá thức ăn tăng thì có thể giảm đàn, duy trì đàn giống để tái sản xuất khi giá cả tăng trở lại, cùng với đó là tận dụng những nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương nhằm giảm chi phí.

2. Cử tri xã Mỹ Thuận, Mỹ Tú: Kiến nghị ngành chức năng tiếp tục khảo sát những đoạn có nguy cơ sạt lở trên tuyến đê ven cặp sông Nhu Gia, để có hướng gia cố bồi đắp bằng cơ giới nhằm đảm bảo an toàn cây trồng vật nuôi của người dân trong khu vực. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Tuyến bờ bao ven sông Nhu Gia trên địa bàn xã Mỹ Thuận và Mỹ Tú dài khoảng 28 km. Trong những năm qua (Từ năm 2018; 2019; 2020) Phòng Nông nghiệp cùng địa phương khảo sát đề xuất, được đầu tư từng giai đoạn. Tuy nhiên có 01 số đoạn bị sạt lở, nước tràn gây ra vỡ bờ bao, những đoạn này chủ yếu hộ dân không canh tác hoặc hộ làm ăn xa đất bỏ hoang. Đê bờ bao phát huy hiệu quả tốt đề nghị địa phương vận động hộ dân có đất dọc theo tuyến bờ bao ven sông Nhu Gia thường xuyên kiểm tra trước và sau những ngày triều cường dâng cao (nước rong). Để xử lý những đoạn bị vỡ, sạt lở Phòng Nông nghiệp phối hợp cùng địa phương khảo sát cụ thể báo cáo UBND huyện xem xét đầu tư phần nào huyện hỗ trợ, phần nào xã và hộ dân tự bồi đắp.

3. Cử tri xã Mỹ Hương kiến nghị: Nạo vét 03 con kênh bị bồi lắng: như kênh Láng Cùm đến Sa Co và 02 con kênh giáp ranh Thiện Mỹ (ấp Tân Mỹ) Nạo vét con kênh Năm Sang ấp Xẻo Gừa nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản thuận lợi. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Qua theo dõi tuyến kênh Láng Cùm đến Sa Co (kênh vườn Cò) và kênh Năm Sang ấp Xẻo Gừa được đầu tư nạo vét 2016. Phòng Nông nghiệp xin ghi nhận và phối hợp cùng địa phương khảo sát cụ thể báo cáo UBND huyện xem xét đầu tư. Riêng 02 con kênh giáp ranh Thiện Mỹ được tỉnh đầu tư 2019 tuyến này còn sử dụng tốt.

4. Cử tri xã Thuận Hưng: tình hình chăn nuôi bò sữa trên địa bàn xã hiện nay rất khó khăn, giá sữa giảm mạnh chỉ còn 11.000 đồng/kg, giá thức ăn lại tăng cao, khi hộ chăn nuôi bò sữa buộc phải mua thức ăn của HTX không được mua bên ngoài, tiền bán sữa của hộ chăn nuôi còn 3 đợt (1.5 tháng) HTX bò sữa chưa trả cho hộ chăn nuôi. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Về giá sữa thu mua, giá thức ăn hỗn hợp cho bò do HTX cung cấp thì phụ thuộc vào phương án kinh doanh của HTX nên ngành không thể can thiệp. Vấn đề này đề nghị UBND xã Thuận Hưng làm việc trực tiếp với HTX để hỗ trợ người nuôi bò sữa, cụ thể về phương thức, hình thức thanh toán tiền sữa cho xã viên cũng như các dịch vụ của HTX cung cấp cho xã viên phải có trao đổi thông tin 2 chiều để cùng nhau hợp tác tốt, phải đúng theo điều lệ của HTX đã ban hành.

Để giảm chi phí sản xuất thì đề nghị UBND xã phối hợp với cơ quan khuyến nông để tăng cường tập huấn kỹ thuật, tăng cường dinh dưỡng bằng tăng lượng thức ăn thô xanh bằng cách trồng cỏ có giá trị dinh dưỡng cao cho đàn bò như cỏ voi, cỏ sả, cỏ stylo...; tập huấn kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh, tận dụng các nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp, ủ rơm với u rê... để gia tăng giá trị dinh dưỡng cho đàn bò nhằm đảm bảo sản lượng cũng như chất lượng nhằm giảm giá thành sản xuất. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như cải tiến chuồng trại để chống nóng, phun sương, sử dụng máy băm cỏ, máng uống tự động.

5. Cử tri xã Hưng Phú kiến nghị: Đề nghị hỗ trợ đầu tư công hờ đầu kênh 14, ấp Phương Thạnh 1; Đầu tư công hờ có chiều ngang 4m ở kênh Bờ Cầu đoạn giáp kênh 1000 ấp Phương Hòa 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Cống hờ đầu kênh 14 ấp Phương Thạnh 1, Phòng Nông nghiệp cùng địa phương khảo sát trong năm 2019. Qua khảo sát nhu cầu nước tưới tiêu phục vụ sản xuất không cấp thiết, khu vực này bà con đa số trồng tràm lầy gỗ. Mặt khác đầu kênh 14 dưới lộ đald đường huyện lộ 87 có bố trí cống ngầm 1m đảm bảo nguồn nước không ảnh hưởng môi trường nước trong sinh hoạt bà con nông dân trong khu vực này, theo ý bà con khu vực này đề nghị làm cống hờ để thuận tiện đường vận chuyển khi khai thác tràm, hiện nay đường vận chuyển về đường kênh Lầm hoặc kênh Tám Thước xa khoảng 2 đến 3 km. Phòng Nông nghiệp báo cáo cụ thể việc đầu tư công trình này cho chủ tịch UBND huyện xem xét đầu tư sớm nhất. Riêng cống hờ kênh Bờ Cầu giáp kênh 1000 khu vực đã được khép kín, phía dưới lộ đald kênh 1000 có bố trí bọng phi 400 đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, theo ý kiến bà con yêu cầu làm cống hờ để thuận tiện ghe có tải trọng và xe cơ giới (máy đào) vào làm đất sang sửa mặt liếp khi cần thiết, vấn đề này Phòng Nông nghiệp ghi nhận trong quá trình theo dõi dự án trong vùng ô bao khép kín khu vực này và có đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư trong thời gian sớm nhất.

6. Cử tri xã Mỹ Tú kiến nghị: Đề nghị xây dựng trạm bơm vùng Cá Lúa ấp Mỹ Lợi C với 49 ha, có 42 hộ liên kết. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Qua khảo sát lập dự án xây dựng hệ thống hạ tầng chống ngập úng vùng trũng và phòng chống hạn hán, xâm nhập, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có bố trí hệ thống bờ bao khép kín khu vực vùng Cá – Lúa ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú. Gồm cống, trạm bơm, bờ bao). Dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2022 – 2025. Rất mong bà con bà con chia sẻ khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

7. Cử tri Thị trấn đề nghị hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho mô hình trồng sen lầy gương tại khu vực trạm bơm khoảng 03 ha. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thực hiện các mô hình trình diễn trên lĩnh vực nông nghiệp, tập

huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Do đó phòng nông nghiệp sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ thực hiện mô hình trình diễn.

8. Cử tri xã Mỹ Phước: Đề nghị kéo nước sạch tuyến Ông Ban 1.500 m, tuyến lộ từ Xáng Cụt về Phước Trường A còn 3.000m; tuyến kênh Ông Phán, tuyến kênh Ba Hí. Cử tri xã Hưng Phú đề nghị kéo nước sạch tuyến kênh Khu B ấp Phương Hòa 3. Cử tri xã Mỹ Tú đề nghị nâng cấp trạm cấp nước tại trung tâm xã hay kiểm tra đường ống tuyến Ba Rẹt ấp Mỹ Bình – Mỹ Ninh, Phủ Lưu ấp Mỹ Hưng, nhà thờ Fatima để đủ nhu cầu sử dụng do nguồn nước yếu không đủ sử dụng; kéo nước sạch theo tỉnh lộ 940 từ nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Mỹ Hưng xuống cống Vàm Ba Rẹt tuyến này dài 1.500m, có 46 hộ đang sinh sống; tuyến kênh Ba Cảnh chiều dài 1.500m có 30 hộ sinh sống. Cử tri xã Thuận Hưng đề nghị huyện xem xét kéo ống nước sạch từ nhà ông Lê Văn Thắng đến giáp Kênh Nhà Trường, chiều dài 1.600m. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Hiện nay việc nâng cấp trạm cấp nước tập trung, mở mạng đường ống, kéo mới tuyến ống phục vụ nước sinh hoạt cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư và quản lý. Do đó đối với kiến nghị nâng cấp trạm, mở mạng và kéo mới tuyến ống phục vụ nước sinh hoạt nông thôn của cử tri các xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Hưng Phú, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và có đề xuất về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, để Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng xem xét khảo sát và có kế hoạch đầu tư nâng cấp trạm, mở mạng và kéo mới tuyến ống phục vụ nước sinh hoạt nông thôn theo kiến nghị của cử tri các xã Mỹ Phước, Mỹ Tú, Hưng Phú trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là nội dung báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII.

Nơi nhận:

- Văn Phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu....BC.NN



Nguyễn Thanh Điền